

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/04/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, QUẢN TRIỆT, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/04/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2021.

UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành các kế hoạch: Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2021 của UBND huyện về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 1189/KH-UBND ngày 01/03/2021 Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2021; công văn số 3389/UBND-TP ngày 25/06/2021 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy thực hiện “Tháng hành động về phòng, chống ma túy”; Công văn số 5627/UBND-TP ngày 12/10/2021 về triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nội dung các kế hoạch đã phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp thực hiện đề án thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, tăng cường công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện đề án. Hàng năm thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề của các ngành, lĩnh vực để lồng ghép tổ chức đánh giá kết quả thực hiện đề án.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình PBGDPL có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm

- Thực trạng tội phạm về trật tự xã hội:

Theo số liệu báo cáo của Công an huyện Triệu Sơn, năm 2021, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế (trong 11 tháng xảy ra 88 vụ việc về TTXH, giảm 22 vụ = 20,0% so với cùng kỳ 2020). Cơ cấu tội phạm chủ yếu là tội phạm tính chất ít nghiêm trọng (Triệu Sơn hiện không còn tội phạm ở nhóm hoạt động gây lo lắng cho nhân dân). Một số loại tội phạm giảm là: Trộm cắp tài sản (02 vụ = 6,9%), Cố ý GTT (03 vụ = 16,7%); Huy hoại tài sản (06 vụ = 62,7%); Lạm dụng tín nhiệm CĐTTS (05 vụ = 62,5%); Gây rối TTCC (04 vụ = 100%)... Một số loại tội phạm tăng là: Giao cấu với trẻ em (tăng 01 vụ = 100%); Dâm ô với người dưới 16 tuổi (tăng 03 vụ = 100%); Tội phạm sử dụng công nghệ cao (Lừa đảo trên không gian mạng tăng 06 vụ = 34%; đánh bạc tăng 01 vụ = 50%).

Tội phạm giết người: Xảy ra 03 vụ (01 vụ do mâu thuẫn bột phát trên đường đi; 02 vụ do mâu thuẫn trong gia đình).

- Việc rà soát, đánh giá đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT:

Ngày 01/09/2021 Bộ Công an đã có quyết định số 7032/QĐ-BCA-V05 về việc đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Căn cứ quyết định trên, huyện Triệu Sơn hiện nay có 33/34 địa bàn đã được đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT. Tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định. Trong năm có 100% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không phức tạp trở lại sau chuyển hóa. Còn 01 địa bàn trong danh sách trọng điểm, phức tạp về ANTT là thị trấn Triệu Sơn, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện có Tờ trình số 6314/TTr-UBND ngày 18/11/2021 báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh xem xét, tập hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Công an có quyết định đưa thị trấn Triệu Sơn ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với Công an huyện khảo sát, đánh giá thực trạng và lựa chọn thực hiện chỉ đạo điểm phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, cuộc họp thôn, khu phố để truyền đạt trực tiếp các kiến thức pháp luật về các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra còn thực hiện một số mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả như: tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, hoạt động hòa giải ở cơ sở, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ hoà giải viên ở cơ sở

Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/07/2021 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg. Để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, cơ quan Thường trực của Hội đồng TTPBGDPL đã tham mưu

cho Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện để thực hiện kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện năm 2021.

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật đã được củng cố, kiện toàn theo Thông tư số 10/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp. Trong đó, cấp huyện có 13 báo cáo viên pháp luật, đảm bảo 100% các đồng chí có trình độ đại học trở lên; trong đó có 07 đồng chí có trình độ chuyên môn Luật; 06 đồng chí có trình độ Đại học An Ninh.

Tại các xã, thị trấn, công tác củng cố, kiện toàn lại đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo theo đúng quy định. Hiện nay, 34/34 xã, thị trấn có 380 tuyên truyền viên pháp luật. Trong đó, có 78 đồng chí có trình độ chuyên môn Luật, còn lại đã được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật.

Hiện tại trên địa bàn huyện có 254 tổ hòa giải với 1494 hòa giải viên. Hàng năm, theo Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý, đội ngũ Hòa giải viên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ hòa giải.

Năm 2021, các tổ hòa giải đã kịp thời tiếp nhận và tổ chức hòa giải nhiều vụ việc, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; tỷ lệ các vụ hòa giải thành từng bước được nâng lên. Nhờ vậy đã góp phần tích cực vào việc giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc tại cộng đồng dân cư; giảm bớt tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình, tình làng, nghĩa xóm; tăng cường an ninh chính trị tại thôn, xóm và khối đại đoàn kết toàn dân. toàn huyện có 236 vụ việc. Trong đó: số vụ việc hoà giải thành 189 vụ, hoà giải không thành 36 vụ, vụ việc đang giải quyết 11 vụ.

3. Kết quả tổ chức các hoạt động PBGDPL cho nhân dân ở các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi của Đề án

Năm 2021, các cấp, các ngành trong huyện đã tăng cường tổ chức các hoạt động PBGDPL cho nhân dân tại các địa bàn trọng điểm thuộc phạm vi Đề án gồm 04 xã và 01 Thị trấn. Từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện đã tổ chức được 542 hội nghị với 135.500 lượt người tham gia, trong đó: Cấp huyện: 82 hội nghị, thu hút 20.500 lượt người tham gia Cấp xã: 460 hội nghị, thu hút 115.000 lượt người tham gia UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Công an huyện để lồng ghép triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

4. Việc lựa chọn địa bàn thực hiện chỉ đạo điểm tăng cường công tác PBGDPL theo lĩnh vực tại một số địa bàn trọng điểm

Để việc triển khai thực hiện đề án đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, đi vào từng lĩnh vực cụ thể đến từng địa bàn cụ thể, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm trên địa bàn huyện tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn thuộc quản lý. Thông qua các hoạt động lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi tọa đàm, thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ để triển khai đến thành viên câu lạc bộ những thông tin về mục đích, yêu cầu triển khai thực hiện đề án, nắm bắt được những nội dung pháp luật cần thiết, phù hợp từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật làm giảm bớt các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

5. Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án trong nhà trường, cơ sở giáo dục

UBND huyện giao Phòng Tư pháp cơ quan thường trực của HĐPH phổ biến pháp luật phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Lao động, Thương binh và xã hội tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa thực hiện tư vấn pháp luật cho học sinh các trường học đóng trên địa bàn như: THCS Vân Sơn, THCS Thọ Bình,, THCS Triệu Thành, THCS Bình Sơn, THPT Triệu Sơn I... Nội dung tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật về những quy định của pháp luật như: Luật trẻ em, Luật Thanh niên, Luật giáo dục quốc phòng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống ma túy, Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ... Qua đó đã giúp cho cán bộ, giáo viên và học sinh nắm bắt sâu hơn các văn bản Luật, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và giáo dục ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL tại địa bàn trọng điểm

UBND huyện luôn quan tâm về công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn để bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức Tư pháp, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

7. Việc huy động hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn trọng điểm tham gia PBGDPL, phòng ngừa ngăn chặn vi phạm pháp luật

Việc triển khai thực hiện đề án bảo đảm liên tục mang tính chất hệ thống đồng thời đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phát huy tính chủ động và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực để tiến hành triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn huyện góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật. Việc huy động hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật đã từng bước nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật do các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, doanh nghiệp thực hiện như: Tổ chức hội nghị, các buổi sinh hoạt chính trị, tư vấn pháp luật... đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá hiệu quả tác động của Đề án

Việc triển khai thực hiện đề án được UBND huyện quan tâm tổ chức thực hiện và đạt kết quả cụ thể, các nhiệm vụ được thực hiện trọng tâm, trọng điểm hướng tới mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch triển khai thực hiện đề án đã đề ra. Nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm đã được triển khai phù hợp đáp ứng phần nào nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật. Việc triển khai đề án đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính

quyền địa phương với sự phối hợp của các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện đề án đã đạt được kết quả nhất định trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

Một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa thật sự quan tâm đến nhiệm vụ, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án nhưng việc tổ chức các hoạt động cụ thể còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa chủ động. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã kinh nghiệm, kỹ năng truyền đạt còn hạn chế, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đạt hiệu quả cao. Kinh phí để triển khai đề án chưa được bố trí riêng phải sử dụng trong nguồn kinh phí bố trí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị Sở Tư pháp quan tâm, mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở để nâng cao năng lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về từng lĩnh vực cụ thể của đề án tại địa bàn trọng điểm.

Tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc giữa các cấp, các ngành trong thực hiện các nội dung của đề án, xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 – 2021” của UBND huyện Triệu Sơn, báo cáo Sở Tư pháp để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ;
- Lưu: VT, TP .

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng

